

## แม่หม้อย ภาคพิสดาร

## แดง

แม่หม้อย ภาคพิสดาร วานนี้ SET เแดง หลังห้วงเช้า ดัชนีตลาดต่ำกว่า 1,600 จุด ตามปัจจัยต่างประเทศ วันนี้ สภาพตลาดหุ้นไทย จะเป็นเช่นไร ขึ้นอยู่กับ หน่วยงาน ดูกันหน่วยงาน เพราะยามนี้คาดการณ์ได้ยากลำบาก แม้ภาครัฐ จะ ฉีดยาแรง กระตุ้นการบริโภค อุปโภค ดูแล ผู้มีรายได้น้อยเป็นอย่างดี เดือนหน้า บรรยากาศ การค้า การขาย คงคึกคัก เงินมี เงินถึงมือ ก็ต้องใช้จรรยา

วานนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยปิดที่ 1,617.33 จุด เพิ่มขึ้น 5.30 จุด หรือ 0.33% มูลค่าการซื้อขาย 46,966.35 ล้านบาท สรุปสถาบันในประเทศขายสุทธิ 426.43 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 121.17 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 786.83 ล้านบาท นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 1,334.42 ล้านบาท

สิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ **BAY** ได้ของดี มาเสริมศักยภาพด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ด้วยกลยุทธ์บริการ ลูกค้าแบบครบวงจร (Total Investment Banking Solutions) โดยเสริมทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และเป็นทีปรึกษาการเงิน ให้กับลูกค้าธุรกิจ ตลอดจนจนบริการจัดโครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อโครงการ พร้อมทั้งผลความสำเร็จแกร่งในประเทศของกรุงศรี กรุ๊ป และเครือข่ายระดับโลก ของ มิตรชูชีพิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFJ) เพื่อตอบสนองความต้องการ ของภาคธุรกิจ รองรับการพัฒนาต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้ากลุ่มงาน วาณิชธนกิจเติบโต ประมาณ 25-30% ในปี 2562

**ASP** คาดรายได้ปีนี้พลาดเป้า จากเดิมคาดโต 15% เหตุธุรกิจโบรกฯ แข่งขันดุ แต่เชื่อต้นกำไรทั้งปีใกล้เคียงปีก่อนที่ 741.57 ลบ.

**KTB** มองเศรษฐกิจไทยปีนี้โตไม่เกิน 4.5% สอดคล้องกับ สคช.-ธันวาคม นี้ กนง.ขึ้นดอกเบี้ยนโยบาย 0.25%

ตลท.เผย **GULF-MTC** เข้าคำนวณในดัชนี MSCI Global Standard Indexes มีผล 30พ.ย.นี้

**THG** จ่ายค่าหุ้นครบ ยึดโรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง แล้ว งานนี้ถือหุ้น 56.43%

**NPPG** แจงผลประกอบการไตรมาส 3 และงวด 9 เดือนปีนี้ขาดทุนลดลง เป็นผลมาจากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มเริ่มดีขึ้นตามเป้าหมาย เผยร้าน A&W ได้รับผลตอบรับดี หลังปักหมุดคู่กับการขยายตัวของสาธารถูปโภคพื้นฐานใจกลาง

เมือง เตรียมเพิ่มบริการใหม่เร็วๆ นี้ หวังตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเดิมพร้อมกับดึง ลูกค้ากลุ่มใหม่ มองภาพรวมปีนี้ ดีกว่าปีก่อนแน่นอน

**CHAYO** ผู้ประกอบกิจการเจรจาติดตามและเร่งรัดหนี้สิน และบริหาร สินทรัพย์จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้วยคุณภาพทั้งที่มีหลักประกัน



และไม่มีหลักประกันจากสถาบันการเงิน กลับ ประกาศข่าวดีออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น เป็นผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 3 ปี 2561 ที่กำไรสุทธิปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง 112% และ ลีนไตรมาส 3 ได้ดำเนินการซื้อหนี้เข้าพอร์ต แล้ว 9.2 พันล้านบาท จากงบซื้อหนี้ทั้งปีที่ ตั้งไว้ 1 หมื่นล้านบาท แนวโน้มผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ที่ "สุขสันต์ ยศะสินธุ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยืนยันว่าจะทำสถิติ

ใหม่รายไตรมาสได้อย่างแน่นอน นอกจากนี้ยังมีแผนปี 2562 ที่ตั้งเป้าหมายรายได้จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 15% และเตรียมรุกธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ซึ่งแนวโน้มเป้าหมาย ลูกค้าที่ชัดเจนแล้ว จึงยืนยันได้ว่าผลประกอบการของชโยกรุป โตต่อเนื่องแน่นอน ส่วนกรณีที่ราคาหุ้นจะขยับลดลงนั้น ก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้น กลุ่มผู้ ถือหุ้นใหญ่การันตีได้เลยว่าปัจจัยพื้นฐานคุณภาพดีขนาดนี้ กอดหุ้นต่อไปอีกยาว แน่แน่นอน ได้ทุกข่าวว่าผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหุ้นไม่จริงนะจ๊ะ

**OISHI** แจงงบปี61 ลีนสุด 30ก.บ.61 กำไรรูป 30.1% เหตุรายได้จากการ ขายและให้บริการรวม+เจอเพลิงไหม้บริเวณสายการผลิตเครื่องดื่ม UHT แต่ยัง ใจดี มีน้ำใจ นำเงินสด...ตั้งจากกำไรสะสมจ่ายปันผล 1.90 บาท/หุ้น XD 13 ธ.ค.61

**CEO** หมุ่มไฟแรง "อัครวิทย์ สุกใส" แห่งค่าย "ไอรา แพคตอริง" หรือ AF หลังเข้ารับตำแหน่งใหม่ ลุยปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจ พร้อมนำ Platform ด้าน DIGITAL เข้ามาใช้ปูทางการเป็นผู้นำในธุรกิจแพคตอริง และผู้ให้บริการ เงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นประเภทแพคตอริงแก่ผู้ประกอบการ SMEs แ่วๆมา ว่า ระบบใหม่ล่าสุดจะพร้อมให้บริการในปี 2562 นี้ งานนี้ CEO ของเราระบุว่า เน้นความรวดเร็วในการพิจารณาอนุมัติ เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ หวังเพิ่มทั้งจำนวน ลูกค้าและรายได้ในปีหน้า ส่วนจะเป็น DIGITAL ในรูปแบบไหนนั้นอดใจรอกันอีก นิดนะคะ นักลงทุน และผู้ถือหุ้นทุกท่าน

"เซน เหล่าสุนทร" ผู้บริหาร บมจ.โรงพยาบาลวัฒนะแพทย์ ตรัง หรือ **WPH** โชว์ผลงาน 9 เดือนแรกของปี 2561 มีกำไรสุทธิ 41.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 184.4% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และสูงกว่ากำไรทั้งปีของปี 2560 กัน เลยทีเดียว...กำไรโตแรงได้ใจอย่างนี้ ต้องยกนิ้วให้ทีมผู้บริหารที่มองการณ์ไกล เจาะลึกกลยุทธ์ถึงกลุ่มเป้าหมายทั้งคนไทย และต่างประเทศ ส่งผลให้รายได้และ กำไร โตก้าวกระโดด แหม...ปลื้มใจแทนผู้ถือหุ้นจริงๆ เลยค่า



## บริษัทหลักทรัพย์แนะนำ

บล.ดีบีเอสวิเคอร์ส : **CENTEL** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 40.00 บ.

บล.ฟิลลิป : **SC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 3.90 บ.

บล.ทิสโก้ : **SCC** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 530.00 บ.

บล.ทิสโก้ : **COL** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 32.50 บ.

บล.จีเอ็มโอ-แซด คอม : **ILINK** แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 8.00 บ.

บล.เมย์แบงก์ กิมเอ็ง : **VNG** แนะนำ ถือ ราคาพื้นฐาน ที่ 6.30 บ.



สำหรับ PT  
เราไม่ได้หยุดอยู่แค่การให้บริการด้านพลังงาน  
แต่ทุกที่ทั่วไทย PT จะไปถึง  
เพื่อเป็นที่หนึ่งในใจคนไทยทั่วประเทศ

"บริษัท พีทีจี เอ็นเนอจี จำกัด (มหาชน)"

